

Chú trọng triển khai các gói vay ưu đãi để phát triển kinh tế - xã hội

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thời gian qua, hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh chú trọng triển khai các gói vay ưu đãi để phát triển kinh tế - xã hội.



Hoạt động giao dịch tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Thái Bình.

Bắt mạnh giải ngân vốn theo Nghị quyết số 11/NQ-CP

Mầm non tu thực Quang Minh Plus (khu đô thị phía Tây quốc lộ 10, thị trấn Đông Hưng) là cơ sở được Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Đông Hưng giải ngân cho vay 80 triệu đồng theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Được thành lập và đi vào hoạt động từ đầu năm 2020 nhưng do dịch Covid-19 với nhiều diễn biến phức tạp đã gây nhiều khó khăn cho hoạt động của cơ sở. Hiện tại, cơ sở đang nuôi dạy gần 70 cháu từ 18 tháng đến 5 tuổi. Anh Nguyễn Hoàng Hiệp, chủ cơ sở cho biết: Do phải đóng cửa một thời gian dài nên một số phương tiện, thiết bị dạy học cũng như cơ sở vật chất đã bị hỏng hóc cần phải sửa chữa. Trong khó khăn đó, được cán bộ Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Đông Hưng tuyên truyền về chương trình cho vay ưu đãi đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập theo Nghị quyết số 11/NQ-CP, tôi đã làm ngay thủ tục vay vốn. Với số tiền được vay, tôi đã mua sắm thêm thiết bị nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục để phục hồi, duy trì hoạt động.

Còn đối với anh Nguyễn Văn Tuấn (xã Minh Tân, huyện Đông Hưng), nhờ có 50 triệu đồng vốn vay giải quyết việc làm theo Nghị quyết số 11/NQ-CP đã giúp gia đình anh có điều kiện cải tạo 1 sào vườn trồng cây phát lộc, mẫu đơn và 800 cây đào. Anh Tuấn chia sẻ: Do diễn biến phức tạp của dịch

Covid-19, sức mua giảm đã tác động không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của gia đình. Chính vì thế, khi được thông báo có chương trình cho vay ưu đãi của Chính phủ để phục hồi và phát triển kinh tế, gia đình tôi phần khởi lắm, đăng ký vay vốn ngay. Số vốn tuy được vay không nhiều nhưng thủ tục vay lại rất đơn giản, giải ngân nhanh chóng. Gia đình tôi cam kết sẽ sử dụng vốn đúng mục đích và hoàn trả gốc, lãi đúng thời hạn.

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Thái Bình được trung ương cấp 161 tỷ đồng để cho vay ưu đãi theo 4 chương trình. Ông Tạ Tiến Khấn, Giám đốc Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh cho biết: Để người dân nhanh chóng có vốn phát triển sản xuất, ngay sau khi có hướng dẫn của Ngân hàng CSXH, Ngân hàng CSXH Chi nhánh đã chỉ đạo phòng giao dịch Ngân hàng CSXH các huyện bố trí cán bộ, nhân viên giải ngân kịp thời. Đến ngày 13/7, trên địa bàn tỉnh đã có 2.830 lượt khách hàng được vay vốn với doanh số cho vay 128,29 tỷ đồng, đạt 79,68% kế hoạch giao; trong đó, cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm 1.988 lượt khách hàng với doanh số cho vay 100 tỷ đồng; cho vay nhà ở xã hội 63 khách hàng với doanh số cho vay 19,85 tỷ đồng; cho vay học sinh, sinh viên để mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến 770 khách hàng với doanh số cho vay 7,7 tỷ đồng; cho vay đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập 9

khách hàng với số tiền 740 triệu đồng. Thời gian tới, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tiếp tục tuyên truyền để mọi người dân đều biết đến các chương trình ưu đãi này; đồng thời, phối hợp với các đoàn thể, chính quyền địa phương kiểm tra, giám sát và tư vấn, hướng dẫn khách hàng vay vốn sử dụng vốn đúng mục đích, phát huy hiệu quả, góp phần giảm bớt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Sẵn sàng triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 2%

Cùng với chương trình vay vốn ưu đãi đang được Ngân hàng CSXH triển khai thực

hiện, thời gian qua, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh còn triển khai nhiều chương trình hỗ trợ tín dụng cho các khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 cũng như các gói tín dụng với lãi suất ưu đãi trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên như: nông nghiệp, nông thôn, xuất nhập khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa... Đặc biệt, ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 31/2022/NĐ-CP về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số 03/2022/TT-NHNN, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai tới các tổ chức tín dụng trên địa bàn; đồng thời, ban hành công văn chỉ đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn phổ biến, quán triệt tới cán bộ, nhân viên nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức trong toàn đơn vị. Đến nay, các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh đã sẵn sàng phương án để triển khai kịp thời, hiệu quả với chính sách hỗ trợ lãi suất tại đơn vị.

Bà Phan Thị Tuyết Trinh, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh cho biết: Thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn thực hiện đơn giản hóa quy trình, thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận tín dụng theo đúng quy định của pháp luật; tiết kiệm, tiết giảm chi phí để dành nguồn lực giảm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển các gói sản phẩm tín dụng ưu đãi, phù hợp với doanh nghiệp. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các tổ chức tín dụng trong việc chấp hành quy định của pháp luật, của Ngân hàng Nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng; giám sát việc triển khai thực hiện hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP và Thông tư số 03/2022/TT-NHNN.

MINH HƯƠNG

Kiến Xương Kinh tế nhiều khởi sắc

6 tháng đầu năm 2022, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng kinh tế - xã hội của Kiến Xương vẫn có nhiều khởi sắc so với cùng kỳ năm 2021.

Điểm nổi bật nhất là sự tăng tốc trong lĩnh vực công nghiệp với giá trị sản xuất đạt 2.046,9 tỷ đồng, tăng 19,86%. Ông Phạm Văn Quảng, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện cho biết: Những tháng đầu năm, hầu hết các doanh nghiệp đều bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19; tuy nhiên, với phương châm tận dụng cơ hội để mở cửa sản xuất, kinh doanh, ngay từ quý II các doanh nghiệp đã linh hoạt triển khai nhiều giải pháp để thích ứng với tình hình mới. Điển hình là ngành may đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất bởi lực lượng lao động tại chỗ bảo đảm, tích cực làm tăng ca, thêm giờ. Tất cả các nhà máy đều có đơn hàng ổn định đến hết năm 2023, tỷ trọng xuất khẩu ngành may đạt cao, tăng 75,4% so với cùng kỳ. Huyện đã chỉ đạo các ban, ngành, địa phương tích cực hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và các nhà đầu tư; phối hợp với các nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ mở rộng các cụm công nghiệp, tuyên truyền triển khai giải phóng mặt bằng cụm công nghiệp. Do đó, các doanh nghiệp trong các cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề tiếp tục duy trì sản xuất ổn định, góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế phát triển.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, một trong những điểm nhấn của Kiến Xương là tiếp tục thực hiện tốt việc tích tụ ruộng đất, đầu tư dự án sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, xây dựng

cánh đồng lớn, chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang đất trồng cây hàng năm, cây trồng thủy sản; ứng dụng cơ giới hóa, khoa học công nghệ vào canh tác, tăng diện tích gieo mạ khay, cấy máy. Vụ xuân năm 2022, toàn huyện có 1.328,2ha thực hiện liên kết sản xuất hàng hóa theo hợp đồng bao tiêu sản phẩm, tăng 310,7ha so với vụ xuân năm 2021, trong đó sản xuất lúa 1.285,7ha, sản xuất cây màu 42,5ha. Cơ giới hóa trong sản xuất được áp dụng ngày càng rộng rãi ở hầu hết các khâu trong sản xuất, trong đó khâu làm đất đạt 100%, điều tiết nước 100%, thu hoạch 98%, gieo cấy 26%, phun thuốc bảo vệ thực vật 10%, sạ 5%. Toàn huyện có 253 tổ chức, cá nhân tích tụ ruộng đất từ 2ha trở lên với tổng số trên 1.106ha, chiếm 8,9% diện tích đất sản xuất nông nghiệp của huyện. Bà Nguyễn Thị Mai, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Để có kết quả trên, hàng năm huyện đã tổ chức hội nghị gặp mặt, động viên các tổ chức, cá nhân tiêu biểu trong tích tụ ruộng đất nhằm tạo ra vùng sản xuất liên kết lớn phục vụ cho sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Cũng từ đó, Kiến Xương đã hình thành được HTX tư nhân đầu tiên của tỉnh từ những người đầu tư ruộng đất lớn, tạo ra bước đột phá mới trong sản xuất lúa gạo ở huyện. Một trong những người đầu tiên thực hiện tích tụ ruộng đất quy mô lớn ở Kiến Xương, ông Trần Xuân Lương, xã Minh Quan cho biết: Sinh ra trên mảnh đất thuần nông, sau khi đi làm xa trở về địa phương, tôi được chứng kiến cảnh bà con nông dân bỏ ruộng, không tha thiết với đồng

ruộng trong khi dần dần lại đam mê với ruộng. Ngày đó ở khu lò gạch cũ có 13ha bị bỏ hoang nhiều nên năm 2012 tôi đã mạnh dạn xin xã cho đất lại để sản xuất lúa. Động lực chính là tôi thích làm nông nghiệp và muốn phát triển kinh tế ở địa phương bằng nông nghiệp nên tôi đã đầu tư đồng bộ hệ thống máy móc sản xuất tại chỗ từ khâu gieo cấy đến khâu đập. Cũng từ mô hình của tôi đã tạo động lực cho nhiều hộ dân thực hiện tích tụ ruộng đất lớn. Ngay trong tháng 4 vừa qua tôi đã liên kết với mô hình tích tụ ruộng đất Quang Lanh để thành lập HTX kinh doanh nông sản với mục đích sản xuất ra sản phẩm sạch, đem lại thương hiệu gạo đặc sản cho quê hương Kiến Xương.

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ trên địa bàn huyện hoạt động trở lại khá mạnh mẽ, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân. Kết quả đó góp phần đưa giá trị sản xuất của Kiến Xương 6 tháng đầu năm đạt gần 6.000 tỷ đồng, tăng 10,55% so với cùng kỳ. Để tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, mở rộng các cụm công nghiệp để phát triển công nghiệp tập trung. Triển khai nhanh rộng các mô hình gia tăng giá trị sản xuất lúa gạo, tích tụ ruộng đất, hình thành các HTX kiểu mới để tạo điểm nhấn, đầu bứt phá đi lên trong phát triển kinh tế địa phương.

THU THỦY



Sản xuất tại Công ty TNHH Logitex (cụm công nghiệp Vũ Ninh, huyện Kiến Xương).

THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 31/2022/NĐ-CP

- Đối tượng được hỗ trợ lãi suất là các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có mục đích sử dụng vốn vay thuộc một trong các ngành hàng không, vận tải kho bãi, du lịch, dịch vụ lưu trú, ăn uống, giáo dục và đào tạo, nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, công nghiệp chế biến, chế tạo, xuất bản, phát hành, lập trình máy vi tính và hoạt động liên quan, hoạt động dịch vụ thông tin; các trường hợp thực hiện dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ thuộc danh mục dự án do Bộ Xây dựng tổng hợp, công bố;
- Điều kiện được hỗ trợ: Khách hàng có đề nghị hỗ trợ và phải là khoản vay bằng VND, được ký kết thỏa thuận cho vay và giải ngân trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2022 đến ngày 31/12/2023;
- Mức lãi suất hỗ trợ 2%/năm, tính trên số dư nợ vay;
- Phương thức hỗ trợ: Đến thời điểm trả nợ của từng kỳ hạn trả nợ lãi.

Sân chơi bổ ích ngày hè cho trẻ em ở Công ty Tân Đệ

Công ty Tân Đệ đã tạo ra những ngày hè ấn tượng, bổ ích, vui vẻ cho hàng nghìn trẻ em là con của người lao động với những hoạt động đặc sắc, hấp dẫn trong chương trình "Tân Đệ cùng con chào hè 2022" tổ chức ở tất cả các nhà máy từ ngày 17/6 - 16/7/2022. Đây là hoạt động thiết thực của Công ty hướng ứng "Tháng hành động vì trẻ em".

1 tháng qua, Công ty Tân Đệ đã đón 4.869 trẻ từ 6 - 11 tuổi là con người lao động đến thăm các nhà máy và tham gia giao lưu văn nghệ, các trò chơi dân gian. Để tổ chức được 10 chương trình tại các nhà máy, Công ty đã huy động tới 996 cán bộ, công nhân tham gia vào ban tổ chức và phục vụ chương trình. Ông Lê Tuấn Thiên, Bí thư Đảng ủy Công ty cho biết: Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn dành cho trẻ em và được tổ chức với

quy mô lớn ở nhiều địa điểm nên Đảng ủy Công ty đã chỉ đạo tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên và ban an ninh của Công ty chuẩn bị tốt mọi điều kiện nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các con khi tham gia chương trình. Đặc biệt, tôi mong muốn tạo sân chơi vui vẻ, bổ ích, chúng tôi yêu cầu ban tổ chức thiết kế, lựa chọn những nội dung giáo dục phù hợp với lứa tuổi, vừa có ý nghĩa giải trí vừa có tính chất giáo dục, định hướng nhân cách sống tốt đẹp cho các con.

Hệ thống nhà máy sản xuất của Công ty Tân Đệ được thiết kế theo mô hình "nhà máy trong công viên" với không gian xanh và đẹp mắt. Chính vì vậy, khi con em người lao động đến tham quan, bé nào cũng ngạc nhiên, thích thú. Cháu Lương Thị Trà My 11 tuổi có mẹ đang làm ở Nhà máy Tân Đệ 1 (thành phố Thái Bình) chia sẻ: Mẹ con

kể nhiều về Công ty. Máy hôm trước, mẹ nói sắp được đi tham quan nơi mẹ làm, con háo hức lắm. Hôm nay được trải nghiệm con rất bất ngờ vì cảnh quan ở đây xanh mát, đẹp. Con cứ nghĩ đang được chơi ở công viên vì thấy rất nhiều mô hình con vật ngộ nghĩnh đáng yêu như ngựa, hươu cao cổ, nai, voi, trâu... Con thích lắm.

Người lao động Công ty Tân Đệ không nghĩ rằng có một ngày con mình được đến tận xưởng sản xuất của họ. Hầu hết ai cũng đứng tráo càm xúc khi thấy con đang bên cạnh xem mình làm việc. Chị Nguyễn Phương Oanh, công nhân Nhà máy Tân Đệ 6 (huyện Vũ Thư) chia sẻ: Thực sự tôi rất vui và cảm nhận Công ty rất gần gũi, thân thuộc như ngôi nhà của gia đình mình. Điều khiến tôi xúc động chính là Công ty đã giúp cho các con hiểu hơn về môi trường làm việc, hình dung được công việc của cha mẹ, sự vất vả trong lao động mỗi ngày để có tiền nuôi con ăn học, từ đó các con trân trọng công sức chăm sóc, dưỡng dục của bậc sinh thành, chăm ngoan, cố gắng học giỏi hơn.

Không chỉ được tham quan nơi làm việc của bố mẹ, các em còn được tham gia vào 8 trò chơi vận động, 13 trò chơi trải

nhệm và 1 trò chơi năng khiếu. Nhiều em dù ở thôn quê nhưng lần đầu được biết đến những trò chơi truyền thống như bịt mắt bắt dê, chuyển bóng bằng đầu, bịt mắt đập bóng, làm súng rọc lá chuối, hay được trải nghiệm những trò chơi đầy lôi cuốn như em làm lính cứu hỏa, em là bác sĩ, tập làm họa sĩ... Áo ướt đầm mồ hôi vì vận động trong thời tiết oi nóng của mùa hè sau mỗi trò chơi nhưng em nào cũng háo hức chuyển sang trò chơi khác. Cháu Hoàng Nhật Minh 7 tuổi, con một công nhân ở Nhà máy Tân Đệ 8 (huyện Đông Hưng) bày tỏ: Chưa bao giờ con được chơi mà có nhiều bạn và vui như hôm nay. Con thích nhất là trò chơi em làm lính cứu hỏa vì được cầm vòi phun nước cùng các bạn tham gia chữa cháy trong tiếng còi hú rất hồi hộp. Con cháu Thái Thu Lâm 9 tuổi, con một công nhân ở Nhà máy Tân Đệ 5 (huyện Kiến Xương) thì hồ hởi khoe: Con được tham gia trò chơi em là bác sĩ. Con thích lắm. Con sẽ cố gắng học giỏi để lớn lên trở thành bác sĩ chữa bệnh cho nhiều người.

Trẻ con thì có muôn vạn lý do để thích những trò chơi mà Công ty Tân Đệ tổ chức, còn các bậc phụ huynh thì đều có chung một suy nghĩ khi chứng kiến con

em mình tham gia vào các trò chơi đó là những hoạt động lành mạnh và bổ ích. Cũng giống như nhiều người lao động khi được hỏi, chị Nguyễn Thanh Tú, công nhân Nhà máy Tân Đệ 7 (huyện Quỳnh Phụ) không giấu được xúc động: Chúng tôi cảm ơn Công ty đã quan tâm chăm lo một cách sâu sắc đến con em người lao động. Chương trình có các trò chơi để rèn luyện sức khỏe cho các con, khuyến khích

các con bộc lộ, phát huy năng khiếu của mình và kéo các cháu rời xa máy tính, điện thoại - môi trường sống ảo đôi khi có hại cho sức khỏe cả về thể chất và tinh thần của những đứa trẻ.

Chương trình "Tân Đệ cùng con chào hè 2022" của Công ty Tân Đệ đã khép lại nhưng hiệu ứng tốt đẹp còn lan tỏa mãi trong mỗi người lao động và nhất là trong mỗi em nhỏ. Ông Trịnh Thanh Định, Chủ tịch

Công đoàn Công ty cho biết: Mục tiêu Công ty hướng tới khi tổ chức chương trình này là tạo ra một sân chơi lành mạnh, an toàn, bổ ích trong những ngày hè và trang bị những kỹ năng sống giúp cho con em người lao động biết chia sẻ và với cha mẹ, chăm ngoan, học giỏi, tự tin hơn trong cuộc sống đã đạt được - đó thành công lớn nhất của chúng tôi.

KHÁC QUẢN



Các con được chơi những trò chơi truyền thống như kéo co, bịt mắt bắt dê...